



ประกาศกรุงเทพมหานคร

เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ ๒ เฟส ชนิดมีจอภาพ พร้อมระบบกระตุกหัวใจอัตโนมัติ มีภาควัดความอึดตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน ๒ เครื่อง

กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ ๒ เฟส ชนิดมีจอภาพ พร้อมระบบกระตุกหัวใจอัตโนมัติ มีภาควัดความอึดตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน ๒ เครื่อง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนประเภทห้างหุ้นส่วนสามัญหรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด โดยแสดงสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ออกให้หรือรับรองไว้ไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันยื่นซองเสนอราคา

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระชื้อไว้ในบัญชีผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์รวมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรุงเทพมหานคร ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาครั้งนี้

๕. จะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้ผลิตโดยตรงและต้องมีเอกสารรับรอง หรือมีเอกสารรับรองว่าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ

กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันประกาศสอบราคา จนถึงวันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๕๗

ระหว่าง ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ชั้น ๓) โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี

กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ปรากฏว่ามีคุณสมบัติไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และไม่ปรากฏว่าผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในวันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

กำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ชั้น ๓) โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี เลขที่ ๓๘/๒ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๕๗ หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๙๘๘ ๔๑๐๐ , ๐ ๒๕๔๓ ๑๑๕๐ ต่อ ๓๔๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๕๗

ลงชื่อ

(นายชลชัย จงจิระศิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี